

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

I. MỞ ĐẦU

Họ và tên tác giả luận án: **Nông Thị Hồng Lê**

Tên luận án tiến sĩ: **THỰC TRẠNG VÔ SINH Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRONG ĐỘ TUỔI SINH ĐẸ VÀ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN**

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Mã số: 9.72.07.01

Người hướng dẫn: **1. PGS. TS. Lê Hoàng**
2. TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y Dược

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

II. NỘI DUNG

Một nghiên cứu thực hiện trên 2500 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ từ 18-49 tuổi và các cán bộ y tế cơ sở phụ trách công tác CSSKSS tại Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phường hoặc thị trấn tại Thái Nguyên nhằm 3 mục tiêu: Mô tả thực trạng vô sinh ở các ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Phân tích một số yếu tố liên quan đến vô sinh trên đối tượng nghiên cứu và Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp cải thiện hoạt động tư vấn và khám ban đầu vô sinh của cán bộ y tế cơ sở

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định tính và định lượng để mô tả thực trạng vô sinh ở các cặp vợ chồng tuổi sinh đẻ ở tỉnh Thái Nguyên và xác định các yếu tố liên quan đến tỷ lệ vô sinh. Đồng thời, một nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm chứng nhằm đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở về khám ban đầu, tư vấn vô sinh

Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 3,8% (96/2500 cặp vợ chồng). Trong đó vô sinh

nguyên phát chiếm 2,1% và vô sinh thứ phát chiếm 1,7%. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bao gồm: thể trạng, tiền sử sảy thai, tiền sử chữa ngoài tử cung, tiền sử vô kinh thứ phát, đặc điểm chu kì kinh của người vợ và khám phụ khoa hàng năm. Đồng thời, chương trình can thiệp là có hiệu quả trong việc cải thiện đáng kể năng lực khám, tư vấn và điều trị vô sinh của cán bộ y tế tại tuyến cơ sở. Nghiên cứu đã góp phần tìm hiểu thực trạng vô sinh tại một tỉnh miền núi phía Bắc, từ đó có cái nhìn tổng quan về thực trạng vô sinh, là của một vấn đề đáng lưu tâm ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Ngoài ra, chương trình can thiệp dựa vào nguồn lực và cơ sở vật chất có sẵn tại tuyến cơ sở trong việc cải thiện năng lực của cán bộ y tế tại địa phương và giảm thiểu tỷ lệ vô sinh. Chính vì vậy, chương trình này mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể trong việc thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học



1. PGS TS Lê Hoàng



2. TS Nguyễn Thị Tố Uyên

Nghiên cứu sinh



Nông Thị Hồng Lê